



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๙๙๐

ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๑/๑๙๖๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๐๓๒๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ มาเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ที่ทางเว็บไซต์สำนักฯ <http://www.forest.go.th/songkhla13/หัวข้อหนังสือเวียน>

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๑๙๖

ที่ ทส.๑๖๐๑.๓/ว ๑๐๓๒๕ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ เรียนมาเพื่อทราบ สำหรับผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ดำเนินการปิดประกาศในที่เปิดเผย และลง Website ของกรมป่าไม้ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://new.forest.go.th/person/circular/>

(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้

ตามที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมป่าไม้ ประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยส่งบัตรเลือกข้าราชการพลเรือนฯ และแจ้งให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ เขียนชื่อและนามสกุลผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อไม่เกิน ๖ คน แล้วส่งบัตรเลือกมาให้กรมป่าไม้ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ กรมป่าไม้ ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนว่าได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าการนับคะแนนและจัดเรียงตามลำดับคะแนนมีคะแนนที่เท่ากัน อธิบดีกรมป่าไม้ จึงได้ดำเนินการจับสลากชื่อเพื่อเรียงลำดับ ตามข้อ ๒ (๕) วรรคสองของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรากฏผลการจัดเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปหาต่ำและการจับสลากตามลำดับ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	คะแนน	หมายเหตุ
๑	นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	๑๗	
๒	นายธวัชชัย สัตถกรุด ผู้ตรวจราชการกรม	๑๕	
๓	นางนันทนา บุญยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	๑๓	
๔	นายพฤษัช โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	๑๒	
๕	นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	๑๑	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๖	นางนิศากร จิววิจิตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	๑๑	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๗	นายทศวาร์ณ วิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙	๙	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๘	นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗	๙	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๙	นายสมบุรณ์ วีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕	๘	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	คะแนน	หมายเหตุ
๑๐	นายนิกร ศิริโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒	๔	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๑	นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑	๔	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๒	นายภูมินทร์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	๔	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๓	นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑	๓	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๔	นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔	๓	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๕	นายสรารุช อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘	๒	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๖	นายประทีป เข็มพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒	๒	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๗	นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้	๑	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๘	นายนิทรศ เวชวิจิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐	๑	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๑๙	นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	๑	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้
๒๐	นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓	๑	จับสลากโดย อธิบดีกรมป่าไม้

ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับคะแนนลำดับที่ ๑ - ๖ ให้ประธาน อ.ก.พ. กรมป่าไม้
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ต่อไป

ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้